
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายไสว    สิงห์ทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 7. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ไม่มาประชุม 
 1.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 2. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายสาโรจน์  รักงาม  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 4. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 5. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นางรุจี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 7. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8. นายณฐนน  ฐิติโฆสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 9. นางสาวภัสรา    ศรีโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 12. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 13. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 14. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 15. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 16. นางเหมือนฝัน  ไพเราะประเสริฐ ประธานชุมชนนารายณ์เจริญ 
 17. นางสาวอรทิณ  แว่วสอน  ประธานชุมชนคนรุ่นใหม่ 
 18. นางศรีวรรณ  ปิ่นทอง  ประธานชุมชนคนรุ่นใหม่ 2 

19. นางสมบัติ  แก้วมณี  ประธานชุมชน บ.ข.ส. สร้างสรรค์ 
20. นางประทีป  ขุนเมือง  รองประธานชุมชนสร้างสรรค์ 
21. นางนิตยา  พิชยมงคล คณะกรรมการชุมชนบ้านท่าน้ำ 
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เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน  
สภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่ านนายกเทศมนตรี  ท่ านรอง
นายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  พ.ศ. 2567  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อื่นๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ท่านสมนึก นาโพธิ์ ขออนุญาตลาป่วย และท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ขออนุญาต 
ลากิจ ได้ยื่นใบลาเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ
อะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 
- โปรดยกมือขึ้นครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 10 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีคำแถลงงบประมาณ  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568  ดังต่อไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง        
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 329,383,699.93 บาท   

 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 183,552,417.23 บาท    
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท     

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ  
 รวม 0.00 บาท       

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ  
 รวม 26,815,800.00 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  -  บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 
(1) รายรับจริง จำนวน 95,105,950.36 บาท ประกอบด้วย   

 หมวดภาษีอากร                     จำนวน     4,156,177.98 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         จำนวน     1,979,235.20 บาท

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           จำนวน  2,128,814.84 บาท
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    จำนวน     159,744.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จำนวน         85,211.41 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน            จำนวน                     -  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร            จำนวน  45,144,974.93 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จำนวน  41,451,792.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน      -      บาท  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 69,918,052.10 บาท  

งบกลาง  จำนวน           22,836,729.59 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน           19,399,067.48 บาท  
งบดำเนินงาน  จำนวน           21,125,519.03 บาท  
งบลงทุน  จำนวน             3,114,759.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน            -  บาท  
งบเงินอุดหนุน จำนวน    3,441,977.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,800.- บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,028,800.- บาท    
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  -  บาท 
 

3. งบเฉพาะการ          
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2567 
 รายรับจริง   จำนวน           7,240,140.20  บาท

 รายจ่ายจริง   จำนวน   2,172,670.45  บาท
 กำไรสะสม   จำนวน         -    บาท
 เงินสะสม   จำนวน         -    บาท
 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน         -    บาท 
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 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จำนวน          36,609,009.77 บาท
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จำนวน                  -    บาท 
 เงินฝากธนาคาร   จำนวน        28,195.84  บาท 
 ทรัพย์รับจำนำ   จำนวน          88,242,200.00  บาท 
 

4.  รายรับ 
                                              รายรับจริง        ประมาณการ      ประมาณการ 
                                               ปี  2566          ปี 2567           ปี 2568 

รายได้จัดเก็บ      
 หมวดภาษีอากร             5,119,150.85   5,040,000.00   5,162,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

       2,447,193.65   2,084,000.00    2,248,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  2,252,942.12   1,165,000.00    2,160,000.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
 1,842,855.45   2,000,000.00    2,200,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     134,589.58      310,000.00      265,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน         9,700.00        30,000.00        10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ       11,806,431.65  10,629,000.00 12,045,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดภาษีจัดสรร        61,813,243.97  63,590,000.00  65,946,300.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  49,491,336.00 55,781,000.00  47,008,700.00 

รวม         123,111,011.62 130,000,000.00 125,000,000.00 
 

งบเฉพาะการ                  
รวมทั้งสิ้น         13,605,237.21 14,006,000.00 15,706,000.00 

 

5. รายจ่าย 
     รายจ่ายจริง ปี  2566 ประมาณการ ปี 2567 ประมาณการ ปี 2568 
จ่ายจากงบประมาณ      
 งบกลาง         27,879,077.25       33,456,720.00      32,594,900.00 
 งบบุคลากร    22,901,687.07        42,372,580.00      42,486,100.00 
 งบดำเนินการ  30,953,388.39       35,240,000.00      32,601,800.00 

งบลงทุน         1,065,757.00        13,625,400.00      12,528,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน          -                        -                           - 
งบเงินอุดหนุน 5,101,076.00         5,305,300.00         4,789,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 87,900,985.71  130,000.000.00    125,000,000.00 
รวม 
 

งบเฉพาะการ   2,897,021.19    11,608,500.00      12,829,400.00 
รวมทั้งสิ้น          90,798,006.90  141,608,500.00     137,829,400.00 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม         125,000,000.00  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ ยอดรวม          125,000,000.00  บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  32,529,340.00   บาท 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม   26,067,000.00   บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     6,462,340.00   บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม   40,574,720.00   บาท 
1.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     18,520,720.00   บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม              5,522,520.00   บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์             ยอดรวม                 906,920.00   บาท 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม              9,905,280.00         บาท 
5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม              3,386,960.00         บาท 
6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 ยอดรวม             2,332,320.00         บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม   19,301,040.00    บาท 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  19,000,040.00          บาท 
2.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม          25,000.00    บาท 
3.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม        276,000.00    บาท 

        

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   ยอดรวม            32,594,900.00    บาท 
 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม    32,594,900.00         บาท 
           

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)   
ยอดรวม           12,829,400.00    บาท 

1.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม   10,411,400.00          บาท 
2.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     2,418,000.00    บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568        
รวมทั้งสิ้น       137,829,400.00    บาท 
 

- จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ที่ส่งมาพร้อมนี้  
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบท่านคุณนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือไม่ครับ  
- ขอเชิญครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
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นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา 
จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากคำแถลงงบประมาณของท่านผู้บริหาร ในหัวข้อ
สถานะการคลัง ที่ท่านได้แจ้งเงินสะสม จำนวน 183,552,417.23 บาท แต่ในข้อ 1.1.3 
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวนศูนย์บาท อยากสอบถามว่าท่านไม่ได้กันเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามที่จะต้องกันไว้ของสิ้นปีงบประมาณ ไม่ทราบทางการคลัง 
ได้ดำเนินการอย่างไร หรือว่าท่านได้กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งยอดงบประมาณให้ทราบ  
อยากให้ท่านได้ชี้แจง ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  จากที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส  
ได้สอบถามหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2566 เงินส่วนนั้นรวมกับเงินสะสมเลย ไม่มีการกันเงิน 
ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ  
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2568 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เสียง 

1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เสียง 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568  
- ขอบคุณครับ 
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 - กรณีสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ (1) ให้ประธานดำเนินการเลือก
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบฯ ข้อ 103 และข้อ 
107 วรรคสอง ให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ 
ตามระเบียบข้อ 45 วรรคสาม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับ
กำหนดให้มีอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ของสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเลยครับ 
- เชิญครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี 
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน  
- ขอบคุณคะ่ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ          3. นายนิกร           ห่วงงาม 
2. นางสาวสุกัญญา      จัตุรัส             4. นายนรเสฏฐ์     รุจิพาณิชย์ 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 3 ท่านครับ 
- ขอบคุณครับ 
- ก่อนที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 ข้อ 107 และข้อ 12 ประกอบกับข้อ 8 การดำเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยการดำเนินการเลือกกรณีที่มีผู้เสนอเกินกว่า ก็จะต้องดำเนินการ
เลือกโดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลนะคะ แต่ว่าข้อ 107 ประกอบข้อ 12  
ถ้ า ก า ร เลื อ ก ค ณ ะก รรม ก ารแ ป รญั ต ติ ให้ เลื อ ก เช่ น เดี ย วกั บ รอ งป ระธ าน ส ภ า  
ถ้ามีรองประธานสภามากกว่า 1 คน ก็ให้เลือกทีละคน เพราะฉะนั้นการเลือกกรรมการ  
แปรญัตติก็จะต้องเสนอชื่อคนที่ 1 ก่อน สมมติมีผู้ เสนอเพียงคนเดียวคนนั้นก็จะได้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ตามลำดับไปโดยไม่ต้องเลือก สมมติถ้าคนที่ 1 มีผู้เสนอ
หลายคนก็จะต้องให้สมาชิกดำเนินการเลือกโดยเขียนชื่อใส่กระดาษนะคะ ถ้ารอบแรกคะแนน
มากกว่าก็จะได้รับเลือก ถ้าคะแนนเท่ากันก็เลือกใหม่ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกก็จับสลาก 
และจะใช้วิธีนี้จนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่เสนอค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญได้นะครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
- เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านแรกครับ 
- เชิญครับท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่ านสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่ าน  
กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านสุมาลี ธรรมเจริญ  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            3. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านสุมาลี  ธรรมเจริญ  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 คนที่ 1 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม 
ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ขอเสนอท่านสุกัญญา จัตุรัส เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 2 ครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์       3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง 
2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ           

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่ อไม่มี  เป็น อันว่าท่ านสุกัญญา จัตุ รัส  ได้ รับ เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 คนที่ 2 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นะครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
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นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
สุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านนิกร ห่วงงาม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 ครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง           2. นายถนอม    ศรีจันทร์นิตย์ 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านนิกร ห่วงงาม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 คนที่ 3 นะครับ 
- บัดนี้สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 3 คนแล้ว คือ 

1. ท่านสุมาลี       ธรรมเจริญ                                        
2. ท่านสุกัญญา    จัตุรัส 
3. ท่านนิกร         ห่วงงาม 

- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ จำนวนกี่วัน จะเริ่มตั้งแต่วันใด และจะกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี 
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจากสภาเทศบาลจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แล้วเสร็จและเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ดิฉันขอเสนอ
ระยะเวลาคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2567  
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์       2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
- เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์เห็นชอบตามที่ท่านสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เสนอระยะเวลาคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2567  
เวลา 08 .30  น . ถึ ง เวลา 16 .30  น . ณ  สำนั กงาน เทศบาลตำบลลำนารายณ์   
และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 
- โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียงค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  
โดยเริ่มจากวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 นะครับ ซึ่งจะได้ส่งร่างเทศบัญญัตินี้ให้แก่คณะกรรมการ 
แปรญัตติได้พิจารณาต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือนายกเทศมนตรี  มีความประสงค์ 
จะเสนอคำแปรญัตติให้เสนอได้ตามกำหนดเวลาข้างต้นนะครับ 
- ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ผมขอฝากให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ท่านได้แปรญัตติ  
โดยคำนึงถึงกฎหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร และความสามารถที่ผู้บริหาร  
จะนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะครับ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา  3 วัน  
โดยเริ่มจากวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมการประชุมในวันที่ 
15 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. เพ่ือจะได้ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้แจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ทราบแล้วนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติให้ปฏิบัติตามเวลาซึ่งได้กำหนด  
ไว้แล้วนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัดเทศบาล) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร x 5.50 เมตร 
พร้อมติดตั้ ง บริ เวณทางเข้ าที่ ว่ าการอำเภอชัยบาดาล เป็น เงิน  100,000. - บาท  
(สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.50 เมตร  x  5.50  เมตร  พร้อมติดตั้ง  บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล  
เป็นเงิน 100,000.- บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร x 5.50 เมตร พร้อมติดตั้ง

บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
ประกอบด้วย 

1. กรอบไฟเบอร์กลาสลายไทยสีทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร x 3.25 เมตร  
จำนวน 1 กรอบ 

2. ฐานเหล็กสีทอง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จำนวน 1 ฐาน 

3. พานพุ่มเงิน - ทอง ไฟเบอร์กลาส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร จำนวน 1 คู ่
4. ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  

ความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 อัน 
5. ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 

เมตร จำนวน 1 ชุด 
6. พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์อิงค์เจ็ท ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร x 2.40 เมตร  

จำนวน 1 แผ่น 
7. ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร x 2.25 เมตร  

จำนวน 1 ป้าย 
8. ชื่อเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร x 1.50 เมตร  

จำนวน 1 ป้าย 
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  

พ.ศ. 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2567 

หน้าที่ 1 ลำดับที่  1  
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
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 โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์  

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี ฯลฯ (หน้า 76) งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 
50,000.- บาท ขอโอนลด  เป็นเงิน 50,000.- บาท 

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯลฯ (หน้า 76) งบประมาณ
ตั้งไว้  50,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 50,000.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 50,000.- 
บาท   

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท  
(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท 0201.3/ว 4644 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2565 สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี เป็นวัน  
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี  
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิญชวนให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2565 และของทุกปี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนกรกฎาคม  
ตามความเหมาะสม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.3/ว 3026 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2567 กำหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี 2567 จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทดแทน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมที่ชำรุดทรุดโทรม จึงขอเสนอญัตติ นี้ต่อสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 

- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบท่านคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดเทศบาล) 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัดเทศบาล) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

จากเดิม 
- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกลางแจ้ง ริมถนนสายสระบุรี - 

หล่มสัก ตรงข้ามหอนาฬิกา หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เพ่ือประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชน จำนวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 3,550,000.- บาท (-สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

ฯลฯ 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคา

ท้องตลาด)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2567 (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 2 

ลำดับที่ 1 
 
 



-15- 
 

 เป็น 
- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกลางแจ้ง บริเวณหลังป้อม 

จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล สี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 3 ตำบลลำนารายณ์ 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้แก่ประชาชน จำนวน  1 โครงการ เป็นเงิน 3,550,000.- บาท (-สามล้านห้าแสน 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 

ฯลฯ 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อ 

ตามราคาท้องตลาด)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2 566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 2-3 

ลำดับที่  1 
เหตุผล 

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล เป็นเงิน 3,550,000.- บาท เพ่ือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ นั้น เนื่องจากได้รับการประสานจากแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) 
จะขยายไหล่ทาง ประกอบกับ เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม ซึ่งมีความจำเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังกล่าว โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน  
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

“ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ ยน  หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้ เป็นอำนาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น”                 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนลู่ วิ่ งยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ  สนามกีฬาเทศบาล  

ตำบลลำนารายณ์ แห่งที่  2 (หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล) หมู่ที่  5 ตำบลลำนารายณ์   
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พิกัด กม. 0+000 N 15.21416 E 101.14416  
(กองการศึกษา) จำนวนเงิน 14,800,000.- บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคา

กลาง ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 5 การกันเงิน 
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 ข้อ 61 ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
ต่อ สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
- ขอได้โปรดนำเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นางสุมาลี                ธรรมเจริญ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  อ่ืนๆ  
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา 
จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันมีข้อเสนอด้วยกัน 4 เรื่อง 
1. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการติดตั้งกล้องวงจรปิดพ้ืนที่ หมู่ 1 
ตำบลชัยนารายณ์ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ให้ประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัย 
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 ในชีวิตและทรัพย์สิน อยากเสนอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมในเขตเทศบาลฯ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
2. ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ จากที่ท่านได้เช่าพ้ืนที่
ของการรถไฟ ปรับปรุงสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ปัจจุบันมีความสวยงาม มีเครื่องเล่นเครื่อง
ออกกำลังกายรวมถึงชุดสนามเด็กเล่น จากท่ีได้ไปสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
การรถไฟ 44 ไร่ ประชาชนต่างชื่นชมและชื่นชอบที่มีสนามกีฬาแห่งนี้ แต่ดิฉันอยากเสนอให้
คณะผู้บริหารพิจารณาสถานที่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟซึ่งปัจจุบันเป็นป่ารกร้าง อยากให้  
คณะผู้บริหารเล็งเห็นและพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสนามกีฬา  
อยากให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาค่ะ 
3. เทศบาลฯได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพต่างๆมากมาย ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยโรคไต 
ดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือ เพราะว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะประสบปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งในเขตอำเภอชัยบาดาลมีผู้ป่วยโรคไตประมาณ 
1,600 คน โรงพยาบาลชัยบาดาลมีเครื่องฟอกไต ประมาณ 20 เครื่อง ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่
เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนต้องเดินทางไปฟอกไต
ตามสถานที่ต่างๆ จึงอยากเสนอให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาในการส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์บริการประชาชนด้านสุขภาพจัดตั้งศูนย์ฟอกไต เพ่ือบริการประชาชนกลุ่มดังกล่าว 
4. บริเวณสะพานดำ หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ มีอุบัติเหตุรถตกลงในน้ำหลายกรณีแล้ว ล่าสุด  
มีคนจมน้ำบริเวณดังกล่าว อยากสอบถามทางคณะผู้บริหารมีแนวทางการแก้ปัญหาจุดดังกล่าว
อย่างไร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำตรงจุดนี้ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีเรื่องที่จะเสนอฝ่ายบริหาร 3 เรื่อง 
1. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ทำการขยายถนน
บริเวณซอยสุระนารายณ์ 13 ทำให้ถนนมีบริเวณกว้างข้ึนการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 
2. สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ค่อนข้างสมบูรณ์ประชาชนมีความชื่นชมและไปออกกำลังกาย  
จำนวนมาก แต่ยังพบปัญหาอยู่คือบริเวณลานกีฬา ลานผู้สูงอายุ และสนามเด็กเล่น ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวไม่มีทางเดินเชื่อมระหว่างถนน เวลาฝนตกทำให้พ้ืนแฉะเวลาเดินเข้ามาในบริเวณ
ดังกล่าวค่อนข้างที่จะลำบาก จึงขอเสนอให้ฝ่ายบริหารทำทางเชื่อมทั้ง 3 จุด ลานกีฬา  
ลานผู้สูงอายุ และสนามเด็กเล่น  
3. ตามที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส ได้นำเสนอเรื่องการดูแลสุขภาพศูนย์ฟอกไต ดิฉันเห็นว่าเป็น 
สิ่งที่ดี ปัจจุบันมีผู้สูงอายุค่อนข้างมากขึ้นการดูแลของบุตรหลานอาจจะไม่สะดวก เนื่องจาก
บุตรหลานต้องไปทำงานให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านไม่มีคนดูแล อยากนำเสนอฝ่ายบริหารได้พิจารณา
ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ Day Care สำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุทั้งวันตั้งแต่เช้า 
บุตรหลานไปทำงานก็พาผู้สูงอายุไปไว้ที่ศูนย์ Day Care เย็นมารับกลับ นำเรียนให้ฝ่ายบริหาร
ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หลังจากที่ท่านนายกฯได้ไปติดไฟ
โซล่าเซลล์ให้หมู่บ้านบุญส่งเก่า ประชาชนและประธานชุมชนฝากขอบคุณมายังท่านนายกฯ
ด้วยครับ อยากจะติดตั้งเพ่ิม 4-5 จุด และที่ปรับปรุงเกาะกลางถนนหน้าสำนักงานเทศบาล 
มีทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนจึงฝากมาว่าอยากให้ปรับปรุงเกาะกลางบริเวณหน้าตลาด  
ลำนารายณ์หรือตามเกาะกลางจุดต่างๆ ดูแล้วใหม่ข้ึน  
- บริเวณเกาะกลางซอยบ้วนหลี อยากฝากท่านนายกฯทำหนังสือถึงแขวงการทางฯ หญ้าขึ้นสูง
บดบังทัศนียภาพกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ ขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
- กล้องวงจรปิดติดเพ่ิมในเขตตำบลชัยนารายณ์ 12 จุด รวมทั้งในเขตเทศบาลฯ 40 จุด  
ในเขตเทศบาลฯมีกล้องวงจรปิดทั้ งหมด 52 จุด เพ่ือดูความปลอดภัยของประชาชน  
กล้องวงจรปิดของเทศบาลโอกาสจอดับไม่มีเทศบาลเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชน 
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอความอนุเคราะห์ดูกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นกรณีรถหายหรือเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ สามารถจับผู้ต้องหาได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์  
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ทางเทศบาลเล็งเห็นว่าทำอย่างไรประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
จะห่างไกลจากโรงพยาบาล ทุกคนต้องเสริมสร้างความสุข มีการออกกำลังกายสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เทศบาลฯจึงทำสนามต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย สร้างสนามเด็กเล่น  
และติดไฟโซล่าเซลล์ และได้ลงสนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 บริเวณหน้า กสร.อำเภอชัยบาดาล 
สาเหตุที่ต้องทำ 2 จุด เพราะการที่เด็กอีกจุดหนึ่งจะไปอีกจุดหนึ่งการเดินทางเกิดความ
อันตราย ใครใกล้จุดไหนก็ให้ผู้ปกครองพาไปสนามเด็กเล่นจุดนั้น คณะผู้บริหารจึงคิดว่าทำ
อย่างไรให้ไปออกกำลังกายท้ังครอบครัว ลูกเล่นสนามเด็กเล่น แม่นั่งเฝ้าลูก ส่วนพ่อไปเดินออก
กำลังกาย นี่คือเป้าหมายของทางคณะผู้บริหาร  
- ฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาการไฟ 44 ไร่  ที่ท่านสุกัญญานำเสนอมีพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่  
คณะผู้บริหารมีนโยบายอยู่แล้วที่จะทำการเช่าพ้ืนที่ ทางการรถไฟได้มาหารือกับทางเทศบาล
แล้วว่าเราจะยืนยันในการเช่าพ้ืนที่ต่อหรือไม่ ทางผู้บริหารเสนอว่าขอเช่าพ้ืนที่ต่อทางเจ้าหน้าที่
การรถไฟจะนำสัญญามา ถ้าเทศบาลได้ครอบครองสิทธิ์เหนือพ้ืนที่รถไฟเมื่อไรเราจะเข้าไป
ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือสร้างปอดแห่งใหม่  จะขอความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ว่าต้องการสนามกีฬาแห่งใหม่ไปในทศิทางไหน แบบไหน จะเป็นอย่างไร  
- ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์แพทย์
ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยการนำของนายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ทางท่านสุกัญญา
บอกว่าประชาชนในเขตอำเภอชัยบาดาลมีผู้ป่วยโรคไตประมาณ 1,600 คน ซึ่งโรงพยาบาล
ชัยบาดาลมีเครื่องฟอกไต ประมาณ 20 เครื่อง ทางเทศบาลฯเล็งเห็นว่าน่าจะทำศูนย์ฟอกไต 
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 โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะหารือกับฝ่ายบริหารและศูนย์แพทย์ฯว่าจะเริ่มต้องการทำ
ศูนย์ฟอกไตด้วยระบบอย่างไร แบบไหน ถ้าได้จัดตั้งศูนย์ฟอกไตจะเป็นลักษณะเหมือน 
ศูนย์แพทย์ฯ มีตรวจสุขภาพ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ทำฟัน ตรงส่วนนี้ เทศบาลคิดว่า 
จะดำเนินการเป็นนโยบายของเทศบาลนี่เป็นโครงการเร่งด่วน 
- เรื่องบริเวณสะพานดำ จะมอบหมายให้ท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
หลังจากนี้ 
- เทศบาลได้ขยายถนนบริเวณซอยสุระนารายณ์ 13 ออกไปประมาณ 1.5 เมตร ถนนกว้าง 
ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก 
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ลานกีฬา ลานผู้สูงอายุ และสนามเด็กเล่น เทศบาลจะลงไปดูว่า
จะทำถนนเชื่อมต่อวิธีไหน และจะลงไปดูว่าสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้มาใช้บริการหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอทางเทศบาลฯจะนำเรื่องเข้าแผน 
- การจัดศูนย์ Day Care จะมาพร้อมกับศูนย์ฟอกไต เทศบาลฯจะดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เช้า 
จนถึงเย็น  
- หมู่บ้านบุญส่ง เทศบาลฯได้ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ไปดูแลเรื่องน้ำท่วม ลอกท่อระบายน้ำ 
หมู่บ้านบุญส่งคือส่วนหนึ่งของเทศบาล เพราะฉะนั้นยุคการบริหารของชุดนี้คือไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง และที่จะขอติดไฟโซล่าเซลล์อีก 4 จุด ทางเทศบาลพร้อมที่จะติดตั้งให้แต่ค่าใช้จ่ายเรื่อง
ค่าไฟเป็นของเจ้าของบ้าน ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยว่าบ้านไหนต้องการเราจะไปติดตั้ง
ให้ เทศบาลเป็นเมืองที่ไม่หลับ 
- เทศบาลฯปรับปรุงเกาะกลางถนนหน้าสำนักงาน และปรับปรุงบริเวณหอนาฬิกา ติดตั้งอักษร 
“ท่ีนี่ลำนารายณ์” เพราะบางท่านขับรถเลยไปถึงศรีเทพนี่คือปัญหา เมื่อเห็นตัวอักษรจะทราบ
ได้ว่าจุดนี้คือลำนารายณ์ สวนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลถูกปรับปรุงเมื่อ 10 กว่าปี
ที่แล้ว แล้วถูกปล่อยทิ้งเทศบาลไปตัดหญ้ าความเป็นสวนไม่มี เทศบาลจึงได้ปรับปรุง  
และเกาะกลางหน้าสำนักงานเทศบาลฯได้ปรับปรุงเป็นหญ้าเทียมและปลูกต้ นปาล์ม 
สร้างภูมิทัศน์แบบใหม่ ส่วนที่จะขยายเพ่ิมเติมจะนำเข้าแผนและจะขอความคิดเห็น 
จากประชาชนว่าอยากให้เทศบาลปรับปรุงไปในทิศทางใด 
- เกาะกลางถนนซอยบ้วนหลีทางเทศบาลฯจะทำหนังสือไปยังแขวงการทางฯให้ตัดหญ้า 
เพ่ือประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร 
- ขออนุญาตให้ท่านสาโรจน์ รักงาม ชี้แจงอุบัติเหตุบริเวณสะพานดำ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
- ขอเชิญท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงอุบัติเหตุบริเวณสะพานดำครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ปัญหาที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานดำ เมื่อสัปดาห์  
ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตขับจักรยานแล้วตกน้ำ พ้ืนที่ตรงนั้นการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงจะต้อง
ดูกรอบของความรับผิดชอบเพราะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณของแต่ละพ้ืนที่ ได้มีการพูดคุย
กับท่านนายอำเภอชัยบาดาล และท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ฝั่งนึงจะเป็นของ
เทศบาลฯอีกฝั่งจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำนาจขอบเขตของเทศบาลฯ
จะอยู่ในเขตที่ เทศบาลรับผิดชอบไม่เกี่ยวกับน้ำ อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำนารายณ์ก็อยู่ในพ้ืนที่ที่ เขารับผิดชอบ ส่วนอำนาจตรงกลางเป็นอำนาจการดูแลของ 
กรมชลประทาน การแก้ไขเบื้องต้นได้ประสานท่านประเสริฐ ท่านได้แนะนำว่าควรหาช่องทาง
ป้องกันคนตกน้ำเพื่อป้องกันช่วงที่คนตกน้ำแต่ไม่ไหลไปรวมกับอ่างที่รับน้ำฝั่งซ้าย ไดม้ีการ  
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 พูดคุยกันเรื่องงบประมาณตรงนี้ใช้ส่วนไหนเป็นเรื่องสำคัญถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลฯ 
ก็จะผิดระเบียบการใช้พ้ืนที่จะต้องมีข้อตกลงก่อน ท่านนายอำเภอชัยบาดาลจึงแนะนำ 
ให้ผมช่วยทำหนังสือขึ้นมา 1 ฉบับ สาเหตุที่มาที่ไปรวมถึงสถิติประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ  
เพ่ือจะขออนุญาตทางกรมชลประทานให้ช่วยดำเนินการ สิ้นเดือนนี้จะการประชุมอำเภอ 
ท่านนายอำเภอชัยบาดาลได้สั่งการให้ผมนำรายละเอียดไปพูดคุย ส่วนรายละเอียดในการ  
ใช้งบประมาณไม่ทราบว่าจะต้องร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์และกรม
ชลประทานด้วยหรือไม่ เรื่องนี้จะนำเข้าในที่ประชุมอำเภอแล้วแนวทางจะดำเนินการอย่างไร
ต่อผมจะมาสรุปให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง 
- การขยายพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ กรอบตัวนี้มีการร้องขอการใช้พ้ืนที่  
จากเทศบาลไปแล้วเมื่อยุคก่อน เท่าที่ผมเห็นเอกสารแล้วช่างอโนทัยได้นำเอกสารมาให้ผมดู
ข้อมูล ทางแขวงการทางรถไฟจากส่วนกลางได้ทำหนังสือถึงเทศบาลว่าจะยังใช้พ้ืนที่อยู่หรือไม่ 
เป้าหมายคือเขาจะอนุมัติดำเนินการให้เราใช้พ้ืนที่ แต่กรอบนโยบายในแบบของตัวเดิมมีเรื่อง  
ของโครงสร้างเมื่อสมัยก่อน ทางท่านนายกฯก็มีกรอบในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพซึ่งกรอบ
โครงสร้างตัวนั้นคือเมื่ออดีตที่จะมีการย้ายศูนย์แพทย์ไปสร้าง แต่มีการให้เหตุผลสมาชิก 
สภาเทศบาลจะยุบเรื่องศูนย์แพทย์นี้ออกไป ช่างอโนทัยได้ทำหนังสือขอใช้พ้ืนที่แต่ต้องตัดเรื่อง
ของโครงสร้างเดิมออกเอาพ้ืนที่มาอยู่ในอำนาจในการครอบครองหรือการดูแลของเทศบาลฯ  
จึงจะดำเนินการได้ตามกรอบ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เห็นทางฝ่ายบริหารพูดถึงการพัฒนา
เกาะกลางถนนและบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลดูสวย แต่ว่าดูสวยงามแค่ 2 จุด  
เราไม่ได้พัฒนาหน้าสำนักงานเทศบาลเลย จึงขอเสนอว่าให้ดูแลหน้าสำนักงานเทศบาล 
ให้สวยงามเพ่ือประชาชนที่มาใช้บริการดูแล้วสบายตา ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรี ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มีรายละเอียดของเอกสารผมขออนุญาตให้ช่างอโนทัย
ชี้แจงเรื่องของการรถไฟเพ่ือไม่ให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญช่างอโนทัย นุ่นแก้ว ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

  
นายอโนทัย นุ่นแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอโนทัย 
นุ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนรายละเอียดการ
ใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณฝั่งขวามือจากทางเข้าถนนซอยสุระนารายณ์ 33 
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 บริเวณนั้นมีพ้ืนที่กว้างประมาณ 98 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร เจ้าหน้าที่แขวงการทาง
รถไฟได้ประสานงานมาว่าทางเทศบาลยังมีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวตาม
หนังสือขอใช้พ้ืนที่เดิมหรือไม่ ผมจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวแจ้งทางผู้บริหารซึ่งหลังจากนั้นมีการ
ประสานงานว่ายินดีและจะขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถใช้สิ่งปลูกสร้าง
ได้จะเป็นลักษณะเดียวกับพ้ืนที่สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่  ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดคือการใช้พ้ืนที่
ต้องเป็นในรูปแบบของการเช่ามีสัญญาเช่าและมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของการรถไฟ 
ในขณะที่เทศบาลเข้าไปดำเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขั้นตอนนี้ทางการรถไฟได้ทำหนังสือ
กลับไปที่การรถไฟขอนแก่นคือจะแจ้งรายจ่ายค่าประเมินดังกล่าวนี้มา หลังจากนั้นจะต้อง
นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลอีกหนึ่งครั้ง ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณช่างอโนทัย นุ่นแก้ว ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้ทราบครับ 
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ ขอขอบคุณท่านสุมาลีอีกครั้งที่ได้เสนอแนะ ฝ่ายบริหารจะมอบหมายให้
สำนักปลัดเทศบาลดูว่าจะปรับปรุงอย่างไร ทำให้เทศบาลสวยงามและน่ามาใช้บริการ 
- งานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จัดวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2567 
- กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลฯ มีจำนวน 52 จุด เทศบาลและผู้นำชุมชนเล็งเห็นความสำคัญ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยทางเทศบาลฯจะไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ชุมชนละ 12 จุด แต่มีข้อแม้ว่าห้องควบคุมจะต้องอยู่ในเทศบาลฯเพราะเป็นทรัพย์สิน 
ของเทศบาลฯ เพราะฉะนั้นจะมีเครือข่ายกล้องวงจรปิดเป็นจำนวน 100 - 200 จุด ตอนนี้
เข้าแผนอยู่แล้ว 
- ขยะที่เขาหินกลิ้ง ผู้บริหารเริ่มเข้ามาทำงานวันที่ 28 มีนาคม 2564 ขยะมีประมาณ 
40,000 ตัน สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนทางเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำนารายณ์ ช่วงที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารได้ขายขยะเขาหินกลิ้งออกไป 20,000 – 30,000 
ตัน ตอนนี้ขยะที่เขาหินกลิ้งไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับชุมชนบริเวณนั้น เรามีการบริหารจัดการ  
ที่ดี มีการสกัดทำเป็นขั้นบันไดมีการไหลของน้ำเพ่ือไม่ให้ไหลลงไปปะปนกับแม่น้ำป่าสัก  
และกำลังทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงจะนำขยะมาทิ้งให้เทศบาลจัดการก็ได้
แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ 
- ทางเทศบาลได้เพ่ิมแสงสว่างหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 600 – 700 จุด และกำลังเพ่ิมไฟ 
โซล่าเซลล์ลงไป เช่น หมู่บ้านบุญส่ง 
- เทศบาลได้ทำสนามเด็กเล่นที่ทันสมัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 จุด ซึ่งมีเด็กมา
เล่นเป็นจำนวนมาก ถ้าบริเวณสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ขยายพ้ืนที่ได้จะนำเครื่องเล่นเด็ก
บางส่วนไปเพ่ิมเติมพร้อมกับทำทางเดินเชื่อม 
- ระบบการบริหารน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบผังเมืองการวางระบบระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล เป็นการลงทุนงบประมาณ 137 ,000 ,000 บาท  ได้ประสานกับท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 5 และท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี  
เพ่ือดำเนินการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เร็วขึ้น ประมาณปี 2568 – 2569 จะวางท่อ
ใต้ดินทั้งเมืองเพ่ือเป็นการบริหารน้ำออกไป ฝ่ายบริหารได้สั่งการให้ลอกท่อระบายน้ำสี่ทิศทาง
สามารถช่วยระบายน้ำได้ส่วนหนึ่ง  
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 - อ่างนิคม กรมโยธาฯ เขี ยนแบบมาให้ เทศบาล และประเมินแล้วใช้ งบประมาณ 
302,000,000 บาท  
- อนาคตของลำนารายณ์ต้องเป็นเมืองเศรษฐกิจ มีห้างสรรพสินค้า ประชาชนที่อยู่เขตติดต่อ
เทศบาลต้องเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่ของเรา 
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ มีเด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุไปออกกำลังกาย ทำให้เป็นปอด 
แห่งใหม่ของชาวลำนารายณ์  
- เทศบาลมีโครงการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นสวนริมทางเข้าไปตรงสะพานดำมีการบูรณาการ 
ทำถนนใหม่ ทางเข้าวัดอุดมสันติวรรณ ซอยบ้านป๋าหน่อย ซอยข้างปั้มน้ำมัน ปตท.  
และบริเวณต่างๆ  
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ 
- ขอเชิญท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับกรมโยธา 
ที่ท่านนายกฯได้รายงาน กรมโยธาฯในระดับจังหวัดลพบุรีมี 4 - 5 โครงการ แต่พ้ืนที่ของ
เทศบาลได้งบประมาณ 137,000,000 บาท ทำโครงสร้างระบบน้ำทิ้ง แต่บริเวณอ่างนิคม
กรมโยธาฯไม่ได้พิจารณาให้เทศบาลแต่พิจารณาไปที่ท่าดินดำ พ้ืนที่บริเวณอ่างหลังสะพานท่า
ดินดำพ้ืนที่ที่เขาจะใช้เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนและเกิดปัญหาจึงไม่ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด  
จึงมาพิจารณาเห็นชอบที่อ่างนิคมด้วยงบประมาณ 302,000,000 บาท จะนำเรียนว่า
โครงการนี้เดินไปตามขั้นตอน กรมโยธาฯได้จ้างผู้ออกแบบมาจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติผ่าน
แบบส่วนของระบบรางระบายน้ำ เทศบาลโอนเงินไปสะสม จำนวน 20,550,000 บาท  
เป็นขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ พอจังหวัดพิจารณาและอนุมัติแบบต่อจากนี้อย่างที่ท่าน
นายกฯได้นำเรียนไปว่าได้ประสานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 5  
และท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี  เพ่ือให้ผลักดันในส่วนของกระทรวงซึ่งตอนนี้
เอกสารและรายละเอียดทั้งหมดได้ยื่นให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 5 
รับทราบข้อมูลแล้ว แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบเผื่อประชาชนสอบถามมา  
ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม ที่ได้ชี้แจงข้อมูลโครงการให้ทราบ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลา 
มาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา    11.00     น. 
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( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
 (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 

 
 

 ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
 (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
 

  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว    
เมื่อวันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
 
  สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่  27    
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 
 
           ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

( นายไสว   สิงห์ทอง ) 
 
 


